



จุดสารสี 6 หน้าตา

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2557

COPAG NEWS

College of Politics and Governance (COPAG), Mahasarakham University

ปรัชญา ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน (พหุณฺ ฺปณฺทิตฺ ชีเว)

ปณิธาน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งมั่นการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีความเป็นเลิศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำทั้งในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติทางรัฐศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่านิยมร่วมองค์กร (Shared Values) : COPAG

C - Creativity = ความคิดสร้างสรรค์

O - Optimization = ความมีประสิทธิภาพ

P - Prestige = ความมีเกียรติภูมิ

A - Ability = ความสามารถ

G - Generosity = ความมีน้ำใจ

โครงการ

การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ

(Routine to Research)

รุ่นที่ 2



วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-207) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศูนย์ฝึกอบรมพิเศษ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการการพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ (Routine to Research) รุ่นที่ 2 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สมบุรณ์ ศิริสรธรธีรญา และคณะจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยากร มี รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน

ภายในโครงการมีการบรรยายโดยคณะวิทยากรเรื่อง แนวคิดและเทคนิคการสร้างและพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ (Routine to Research) / แนวทางการทำวิจัยเบื้องต้น / การสร้างสรรค์หัวข้อการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ / การวิเคราะห์ปัญหาจากการปฏิบัติงานและการกำหนดหัวข้อการวิจัย เป็นต้น โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้นทั้งในการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ และเพื่อสามารถสังเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนางานประจำของตนเอง สู่งานวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



โครงการสัมมนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

ครั้งที่ 3

วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-415) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ร่วมมือกับฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายบัณฑิตศึกษา และฝ่ายพัฒนานิสิต จัดโครงการสัมมนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ครั้งที่ 3 ขึ้น โดยมี รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน อาจารย์เฉลิมเกียรติ ภาระเวช รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน มีผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐและเอกชน คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 66 คน

ภายในโครงการมีการสัมมนาวิชาการหัวข้อ “อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการผลิตบัณฑิตในทัศนะของผู้ใช้บัณฑิต” โดย พ.ต.ท. สุมิตร นันสกลิต (สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่) นายพลพงษ์ ศรีสมัย (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) และ ผศ.ดร. สุรทิน นาราภิรมย์ (รองนายกเทศบาลเมืองมหาสารคาม) / การสัมมนาวิชาการหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษา กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในตลาดแรงงาน” โดย นางปรารถนา วิชาพูล (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) และ นายพงษ์ศักดิ์ หอมบุญมา (ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า) บริษัทบิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม ดำเนินรายการโดย ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย รองคณบดีฯ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของวิทยาลัยฯ และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อสานต่อเครือข่ายระหว่างวิทยาลัยการเมืองการปกครองกับผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต



เรียนรู้ท้องถิ่น มอบของเยี่ยม อายสู่น้อง

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2557 ณ บ้านบ่อแก หมู่ 4 และบ้านบ่อทอง หมู่ 10 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม



สโมนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการ “เรียนรู้ท้องถิ่น มอบของเยี่ยม อายสู่น้อง” ณ บ้านบ่อแก หมู่ที่ 4 และ บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 10 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตที่มาจากต่างพื้นที่ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน ในจังหวัดมหาสารคาม ทั้งยังเสริมสร้างบุคลิกให้มีความกล้าแสดงออกในเชิงที่เป็นประโยชน์ สร้างความสุขให้ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสนุกสนาน สร้างรอยยิ้ม และสอดแทรกความรู้ในกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนอีกด้วย

ส่งมอบโมเดล สุ่ม 4 สุ่ม KLA สุ่มชุมชนสองสี



ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย รองคณบดีฯ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ลงพื้นที่ชุมชนสองสี หมู่ที่ 13 และ หมู่ที่ 14 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อส่งมอบโมเดล สุ่ม 4 สุ่ม KLA ซึ่งเป็นโมเดลป้องกันยาเสพติดให้กับผู้นำชุมชน และตัวแทนเยาวชน เพื่อใช้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดให้กับชาวบ้าน และเยาวชนของทั้งสองหมู่บ้าน ภายใต้โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน “วัดชีน COPPAG เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2556



การสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557

ประเภทโควตา รับตรงทั่วประเทศ



วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทโควตา รับตรงทั่วประเทศ บรรยากาศภายในตัวอาคารของวิทยาลัยฯ เต็มไปด้วยนักเรียน ผู้ปกครองและนิสิตวิทยาลัยฯ ภายใต้บรรยากาศการรอสอบที่ครึกครื้น อบอวลไปด้วยความอบอุ่นและการสร้างสัมพันธ์มิตรใหม่ๆ ด้วย เนื่องจากผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์นั้นเดินทางมาจากหลากหลายโรงเรียน อำเภอ และจังหวัด ทำให้เกิดเครือข่ายฉันท์เพื่อน ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล และฝึกซ้อมตอบคำถามในแบบต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งสามารถลดความตึงเครียดในการรอสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี การสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้มีจำนวนนักเรียนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาการเมืองการปกครอง จำนวน 760 คน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 760 คน และสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจำนวน 256 คน

เด็ก วิท'ลัย ใส่ใจธรรมะ

25 พฤษภาคม 2557 ณ วัดป่ากู่แก้ว



สโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการ “เด็ก วิท'ลัย ใส่ใจธรรมะ” ณ วัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภายในโครงการนิสิตวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกันถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นรับฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “ทำบุญเพื่ออะไร” และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตเห็นความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย มีนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 50 คน



โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

สร้างสุขปันน้ำใจ สานสายใยน้องประถม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านดอนนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน “สร้างสุขปันน้ำใจ สานสายใยน้องประถม” ณ โรงเรียนบ้านดอนนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิตของวิทยาลัยฯ มีความเสียสละและมีจิตอาสา เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม และได้ทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนบ้านดอนนา ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนก่อให้เกิดความเข้าใจในบริบททางสังคมที่แตกต่างกันของการดำเนินชีวิตของคนแต่ละวัย อีกทั้งยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลช่วยเหลือแบ่งปันความรักความห่วงใยต่อสังคมรอบข้างอีกด้วย มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตวิทยาลัยฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน

นิสิตจิตอาสา

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับบัณฑิตศึกษา

ณ สถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดมหาสารคาม

31 พฤษภาคม 2557



ฝ่ายบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับบัณฑิตศึกษา “นิสิตจิตอาสา” ณ สถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรม “นิสิตจิตอาสา” ครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิตของวิทยาลัยฯ มีความเสียสละและมีจิตอาสา แบ่งปันความรักความห่วงใยต่อผู้สูงอายุที่ขาดบุตรหลาน ดูแลเอาใจใส่ ก่อให้เกิดความเข้าใจในบริบททางสังคมที่แตกต่างกันของการดำเนินชีวิตของคนแต่ละวัย และได้เป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้สูงอายุ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตวิทยาลัยฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและการพัฒนา มคอ. 3 - มคอ. 7

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการจัดการความรู้ : การวิจัยในชั้นเรียน



วันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-207)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและการพัฒนา มคอ. 3 - มคอ. 7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการจัดการความรู้ : การวิจัยในชั้นเรียน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-207) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฉลาด จันทรมบัติ และ รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยมี รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีผู้บริหารคณาจารย์ วิทยาลัยฯ เข้าร่วมจำนวน 30 คน



และการบรรยายพิเศษเรื่อง : การจัดการความรู้ : การวิจัยในชั้นเรียน บรรยายโดย รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและการพัฒนา มคอ. 3 - มคอ. 7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน รวมไปถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 ตลอดจนนำมาปรับปรุง และพัฒนา การจัดการเรียนการสอนต่อไป



มีการบรรยายพิเศษเรื่อง : การจัดทำและการพัฒนา มคอ. 3 - มคอ. 7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการบรรยายพิเศษเรื่อง : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 บรรยายโดย รศ.ดร.ฉลาด จันทรมบัติ



เรียนรู้ชุมชน พัฒนาสังคมด้วยวิถีพอเพียง

ภายใต้โครงการบริการวิชาการ **หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน** “ชีวิตวิถีอีสานเพื่อความมั่นคงทางอาหารและวิถีชุมชนยั่งยืน”



วันที่ 21-22 มิถุนายน 2557 ณ บ้านบ่อแก บ้านบ่อทอง ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

หลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการ “เรียนรู้ชุมชน พัฒนาสังคมด้วยวิถีพอเพียง” ภายใต้โครงการบริการวิชาการ **หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน** “ชีวิตวิถีอีสานเพื่อความมั่นคงทางอาหารและวิถีชุมชนยั่งยืน” ณ บ้านบ่อแก บ้านบ่อทอง ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดย รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง นำคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตลงพื้นที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยการเมืองการปกครองกับผู้แทนชุมชน โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านบ่อแกบ่อทอง รวมถึงจัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ชีวิตวิถีอีสานเพื่อความมั่นคงทางอาหารและวิถีชุมชนยั่งยืน” และ “การยกระดับแหล่งเรียนรู้ชุมชนโดยใช้หลักการบริหารจัดการองค์กร (โรงเรียนชีวิตวิถีอีสานเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน)” วิทยากรโดย นายอุบล อยู่หว่า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันตนาการร่วมกับชุมชน อาทิ กิจกรรมละลายพฤติกรรม การแบ่งกลุ่มเรียนรู้ฐานกิจกรรม พิธีบายศรีสู่ขวัญพ่อฮักแม่ฮัก การร่วางสามัคคี และกิจกรรมถอดบทเรียน เป็นต้น

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและสร้างโรงเรียนชีวิตวิถีอีสาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมชุมชนต้นแบบในการดำเนินชีวิตวิถีลดการใช้สารเคมีโดยชุมชนเพื่อชุมชนอีกด้วย





ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมิน นำโดย รศ.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ ผศ.มลิจันท์ ทองคำ และ รศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ ทำการศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสารผลการดำเนินงานของ วิทยาลัยการเมืองฯ ตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีคะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ. 9 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งชี้ ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 4.60 ได้คุณภาพระดับดีมาก และโดยในภาพรวม ค่าคะแนนที่ได้ เท่ากับ 4.55 คะแนน ได้คุณภาพระดับดีมาก



วันที่ 16-17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-413)

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ กระทรวงการต่างประเทศ, สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเมืองพัทยา

อ.จิตรลดา ไชยยะ นำนิสิตในรายวิชาสัมมนา ปัญหาบริหารรัฐกิจ เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ กระทรวงการต่างประเทศ / สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ เทศบาลเมืองพัทยา การไปศึกษาดูงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเสริมทักษะให้กับนิสิตให้ได้รับประสบการณ์และสามารถเรียนรู้กระบวนการในการบริหารงานภาครัฐ และส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนอันเป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตรประจำวันและการประกอบอาชีพในอนาคตได้



วันที่ 1-3 มิถุนายน 2557 ณ กระทรวงการต่างประเทศ / สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเทศบาลเมืองพัทยา